

รสนิยมแหวนไหน.....ชวนให้หญิงวิงหนี ?

นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2552

จริงอยู่หรือที่เมื่อไหร่คนเราลอง มีแฟนขึ้นมา ส่วนมากก็มัก “ติด” แฟนหนีบหนีบ หรือชอบใช้เวลา ส่วนใหญ่อื้ออื้อเคลียคลออยู่ แต่กับแฟน แทนที่จะเป็นเพื่อนหรือญาติ พี่น้องของตัวเอง ก็เหม “อยู่กับแฟน” ทำให้ใจตุ้มตุ๋มๆ ตื่นเต้นเรอาอารมณ์มากกว่านี้แล้ว แล้วจึงจะไม่ให้อายกอยู่กับแฟนเห็นสิ่งอื่นใดได้ใจจริงมะ

แต่คุณผู้ชาย ท่านรู้ไหมว่า สิ่งละอัน พันละน้อยหรือบรรดาสิ่งของเครื่องใช้ ของบรรดาชายโฉด เอ๊ย โสดทั้งหลายนั้นนะ อาจเป็นสาเหตุสะกิดความรู้สึกให้ผู้หญิง (ที่เป็นแฟนของคุณ) หวาดผวา, สติแตก และใจคอกระเจิดกระเจิงได้ง่ายๆ เหมือนกันนะเพ

ที่นี้อยากทราบไหมว่า มีสิ่งของอันใดของผู้ชายบ้างเธอ ที่สามารถผลักดันให้ผู้หญิงวิงหนี อยากเตลิดเปิดเปิงตีจากหนุ่มคนนี้ไปให้ไกลๆ มากกว่าอยากคบหากันต่อไป เพราะพอเห็นขาวของเครื่องใช้ หรือเรียกๆ ว่า สิ่งแวดล้อมของเขาแล้วไม่เห็นน่ารักตรงไหน ไม่เหมือนตัวเขาเลย...อ่าว ไหงเป็นนั้นไปได้ละเนี่ย

ใน ข้าวของเครื่องใช้ 7 อย่างของฝ่ายชายที่หากสาวใดไปเห็นเข้า รับรองจะอยากวิงหนีมากกว่าเขาไปซบ (**7 Things that Freak Women Out**) แอน แอน บุกไว้อย่างงี้ว่า ผู้หญิงนะไม่อยากใหแฟนของเธอเป็นเจ้าของสิ่งละอันพันละน้อย ดังต่อไปนี้

1. รูปแม่ของเขา ไม่ว่าจะตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานหรือแขวนใส่กรอบชะดิบดี

เพราะจู้ จู้ รู้แล้วอย่าเอ็ดไปละกันว่า น้องนาง ส่วนใหญ่จะถูกระดากกับ “ว่าที่” หรือบางทีอาจเป็นแม่ผัวของเธอตั้งนานแล้วชะที่ไหนละจะ

เออถ้าเมื่อเอาภาพดารามาแขวนหรือนักกีฬามาแปะไว้บนกำแพงห้อง จะไม่ว่าเลยสักคำ แต่หากดันเลือกรูปแม่ของเขาออกมาโชว์หราขนาดนี้ เอะเป็นไปได้นะว่า เขาเป็นลูกยอดกตัญญูหรือไม่ ก็ยังเป็นเด็กติดแมอยู่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองประการเลยก็ได้

2. รอยสักชื่อของแฟนเก่า นี่ขนาดมีแฟน (ใหม่) อยู่แล้วทนต์ทุกคน แต่ยังไม่วายทิ้งรอยสักของอดีตรักเอาไว้ให้เห็นตำตาอย่างงี้ เดียวก็เกิดเรื่องหรือ ไอ้เจ้าซุซูกูกรู ไปทั่ว

3. มีภาพสัตว์เลี้ยงในกระเป๋าดังค์....โอ้ ม่ายก๊อด แทนที่จะพกรูปแฟน นี่อะไร ดันพกรูปสิงสุ ราสัตว์แทน ท้าทางจะเอ็นดูสัตว์มากกว่าคนแฮะ ว่า...แสดงว่าไม่ยอมโตสักที เอะแต่คิดอีกที หรือเขาอยากบอกว่า ถ้าเลิฟมี ก็ต้องเลิฟมายดีอก ด้วยแหงเลย

4. เจอที่ไร เอ้าทำไมเนื้อตัวเขามือรอยจ้ำๆ เหมือนผ่านการชกต่อยมานับไม่ถ้วน อย่างนี้ละ โอ้ยโหยว ชินเจอกันแทนที่จะมีความสุขสนุกสนาน แต่โทษที เขาชอบเก็บอารมณ์บูดมาปูดใส่แฟนสาวอยู่เรื่อย ชินเป็นนี้ สาวคนไหนทูนไหวก็ทนไปเหอะ หากวันๆ เห็นเราเป็น กระโถน ทองพระโรง หรือถึงขยะละก็ แสดงว่าไม่ให้เกียรติกัน เลยนี่หว่า

ถ้าเขารักจริง แล้วจะเปรียบอีกฝ่ายเป็นขยะได้ไง คุรรหวงห้วงเราจุดดอกไม้ หรือแก้วเจียรไนสีถึงจะถูก แฟนนะเป็นของมีค่ามีราคาทองไวได้เลย

5. เอ๊ะ ทำไมเขาต้องใช้ยาสระผมกับครีมหวดผมราคาแพงหูฉี่อย่างนี้ด้วยนะ

ที่สงสัยนะ ความจริงแล้ว หล่อนอยากรู้มากกว่าว่า ทำไมแฟนหนุ่มถึงสำอางเกินเหตุด้วยวันๆ ต้องทำหล่อไปโชว์ใครหรือ? กูโห ยาสระผมกับครีมหวดผมของเขาแต่ละขวดนะ เป็นของยี่ห้อกระจอกที่ไหนละ เผลอๆราคาแพงกว่าที่ผู้หญิงใช้ซะอีก

แถมเอ่อ แล้วถ้าเผื่อเขาชอบไม้ป่าเดียวขึ้น มาละ โอ้ย ออกี้แป้นแตกก็คราวนี้แหละ เอ้า! แต่จะว่าไป ผู้หญิงชอบคบเกย์เป็นเพื่อนจะตาย บางทีหนักหนากว่า เพื่อนผู้หญิงด้วยกันซะอีก สังเกตดูดี

6. เขาชอบอ่านหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับอะไร?

ถ้าเขาชอบดูข่าว หรือสนใจเล่นกีฬาแล้ว ไป ยังชักชวนกันไปออกกำลังกาย ฮาเฮตามประสา คู่ชีวิตที่รักการผจญภัยได้

แต่ถ้าเห็นวันๆ เขาขยันคว่ำหนังสือไปมาอ่านจังเลย วางเมื่อไหร่เป็นไม่ได้ ต้องหยิบหนังสือทำนองนี้มาพลิกหน้า พลิกหลังดูมันอยู่นั้นแหละ อย่างนี้ ถ้าไม่เช็กซัจด์ ก็คงชอบเล่นสนุกกะนองชาย ตัวเองแหงเลย โอ้ย...คิดแล้ว (ส) ยอง

7. ชวนไปซื้อบั้ง แต่เอ๊ะเขาเอาแต่เดินดู เสื้อผ้าอาหารอยู่นั่น แถมดูสินค้าในแผนกเสื้อผ้าผู้ชายยังไม่พอนะ ยังชอบไปดูเสื้อผ้าผู้หญิงซะด้วยสิ เอ....เขาบ้าแฟชั่นขึ้นมามากตั้งแต่เมื่อไหร่?

เออ แล้วเพิ่งรู้ซะว่าเขารักสวยรักงามยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้อีก อย่างงี้มันตีหรือช่วยกันแนะนะเนี่ย! ถ้าเขารักสวยรักงามและรักหล่อนด้วย สงสัยคงเป็นพอบุญทุ่ม ทุ่มไม่อันเพื่อให้แฟนเป็น สาวสวยแหงๆ แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ลองนึกดูละกันว่า เขาคงอยากสวยเอง หรือเปล่า?

แล้วในเมื่อเม้าท์แตกมาได้ตั้งนานนาน ขอขุดคุ้ยต่อแล้วกันนะ มีเรื่องอะไรบ้างที่พ่อเจ้าประคุณ ชอบซี้จู้เบบี๋ ลวงให้น้องหนูตายใจอยู่เรื่อย ยอมหนีไม่พบน ประโยคคอตแหล่ ดังต่อไปนี้เช่น

- “เปล่า...เธอไม่ได้อ่อนชะหน่อย” แต่ในใจจ้ อยากเรียกเธอว่าน้องซ้างจะแยะอยู่แล้ว

- “คุณทำอาหารเก่งจัง” แต่ถ่าที่หลังจะทานอะไรด้วยกัน เราไปทานที่ร้านอาหารดีกว่าเนอะ

- “คุณทำให้ผมคิดถึงเจนนิเฟอร์ โลเปซ” เฮ้อ... ถ้าได้ยืนอย่างนี้ อย่างนี้กว่าเขาชม อะไรจะเข้าข้างตัวเองขนาดนั้น ถ้าหลอนไม่สวยเซ็กซี่เหมือนยายเจโลจริงละก็ อายหลงดีใจไปหน่อยเลย เขาพูดแค่นี้ก็เชื่อแล้ว โถ...ใส่อัจฉริยะตัวเอง.